



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ
โครงการศึกษย์กัณฑ์กฏินตริ และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2557

หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โดยวิธีรับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ในโครงการศึกษย์กัณฑ์กฏินตริ และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ดำเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก และดนตรีตะวันตก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อครูผู้สอนได้เป็นผู้สนับสนุนและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป้าหมาย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก และดนตรีตะวันตก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยครูผู้สอนหรือควบคุมวงดนตรีในโรงเรียนต่างๆ เป็นคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี รวมทั้งการผลิตบุคลากรและผลงานทางดนตรีให้กับสังคมของประเทศและสังคมโลกต่อไป

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. ครู/อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอน/ควบคุม ด้านดนตรีในสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตก และดนตรีตะวันตก
2. ครู/อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอน/ควบคุม ด้านดนตรีในสถานศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านดนตรี โดยจัดส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัคร ไปยังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม